



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๔๗๖

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่นายกิตติพงษ์ วุฒิญาณ นักวิชาการเกษตร สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบหมายให้ประสานงานและติดตามการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบส่ง-จ่ายน้ำ ในพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และได้สรุปความเป็นมาและรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประพัฒน์ เดชหาญ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม นำคณะกรรมการลุ่มน้ำยม และเครือข่ายตำบลริมสองฝั่งแม่น้ำยม มาศึกษาความโครงการปลูกมะเกี๋ยงในพื้นที่แปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และเครือข่ายเกษตรกรลุ่มน้ำยม ร่วมกันปลูกต้นมะเกี๋ยง ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกพืชมะเกี๋ยงให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานและเครือข่ายบริหารจัดการน้ำแบบยืดหยุ่นและผสมผสานในลุ่มน้ำยม จัดโครงการประชุมการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในชุมชนในลุ่มน้ำยม ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ ปลัดจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ พิษณุโลก ผู้แทนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ประมงจังหวัดแพร่ สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง เขียมชมแปลงปลูกมะเกี๋ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อวางแผนพัฒนาต่อยอดต่อไป

๓๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑


ว่าที่ร้อยตรี ประพัฒน์ เดชหาญ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม
เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเขียนเสนอขอของบประมาณเข้าแผนงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีการจัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อรับฟัง
ปัญหาจำนวน ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ และ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าพื้นที่เพื่อนำ
บริษัทที่ได้รับการประมูล และผู้รับเหมาก่อสร้างระบบส่ง-จ่ายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าดูพื้นที่
ก่อสร้าง โดยจะดำเนินการก่อสร้าง (ราคากลางของงานก่อสร้าง ทั้งสิ้น ๘,๓๔๔,๐๐๐ บาท) ทั้งนี้ จะได้
รายงานความก้าวหน้าเพื่อทราบต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๒ รับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ